

ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(ตามนโยบายรัฐบาลข้อ ๔ การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก)

๑. การสร้างเสริมศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ริเริ่มแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ ในการพัฒนาระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษย์ บนหลักการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงแรงงานและความเชื่อมโยงทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อป้องกันการระบาดข้ามพรมแดนมายังไทย และให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไม่ต้องหยุดชะงัก

แผนงานโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการวางระบบเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน^๑ ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้

๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างจังหวัดคู่ขนานระดับจังหวัด (ผ่านการประชุมทางไกล)

๒) การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีรายการดำเนินงานในแผนย่อย ดังนี้

๒.๑) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นที่นำร่องของกัมพูชา ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ประกอบ ๑๘ รายการ มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปอยเปตให้สามารถใช้ประโยชน์กับรถพยาบาลได้อย่างเต็มที่

๒.๒) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นที่นำร่องของกัมพูชาสำหรับโรงพยาบาลมณฑลบุรี โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒ รายการ ได้แก่

^๑ คู่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ได้แก่ จ. สระแก้ว - จ. บันเตียเมียนเจย จ. ตราด - จ. เกาะกง จ. สุรินทร์ - จ. อุตรดิตถ์
คู่จังหวัดชายแดนไทย - ลาว ได้แก่ จ. มุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต จ. อุบลราชธานี - แขวงจำปาสัก จ. เชียงราย - แขวงบ่อแก้ว
คู่จังหวัดชายแดนไทย - เมียนมา ได้แก่ จ. ระนอง - เมืองเกาะสอง จ. ตาก - เมืองเมียวดี จ. เชียงราย - เมืองท่าขี้เหล็ก

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน มูลค่ารวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การเปิดให้บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk)

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า MBK Center ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถขอรับบริการออกหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยเครื่องดังกล่าวมีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics) ของผู้ใช้บริการ อาทิ ภาพจำลองลายนิ้วมือ ใบหน้า และม่านตา ก่อนนำไปประมวลผลเพื่อขอทำหนังสือเดินทางต่อไป อันจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสในกระบวนการทำหนังสือเดินทางในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อีกทั้งทำให้ประชาชนสามารถรับบริการทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการได้ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนจะเปิดให้บริการเครื่อง kiosk ทำหนังสือเดินทาง อีก ๑๙ เครื่อง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

มีนาคม ๒๕๖๔